

BÁO CÁO**Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024;
phương hướng công tác kiểm tra, giám sát năm 2025**

Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/UBKTTWĐ ngày 24/01/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2024; Kế hoạch số 234/KH-MTTQ-BTT ngày 22/02/2024 của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên về việc giám sát của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2024; Công văn số 116/MTTQ-BTT ngày 29/10/2024 của Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên về việc đề nghị xây dựng Báo cáo công tác giám sát, phản biện năm 2024 và đề xuất nội dung năm 2025; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, phương hướng công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 với những nội dung sau:

PHẦN I**TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT 2024****I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT**

Bám sát chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và định hướng của Trung ương Đoàn, Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027; thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; Hướng dẫn số 32-HD/UBKTTWĐ ngày 24/01/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2024; Kế hoạch số 234/KH-MTTQ-BTT ngày 22/02/2024 của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên về việc giám sát của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2024; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội năm 2024¹. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 triển khai đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn các cấp, nhất là các đồng chí lãnh đạo và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp có cơ sở để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các Kế hoạch số 191-KH/TĐTN-XĐĐ ngày 29/3/2024 về kiểm tra công tác triển khai thực hiện Tháng Thanh

¹ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 176-KH/TĐTN-XĐĐ ngày 29/02/2024 về kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội năm 2024. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch số 23-KH/UBKTTĐ ngày 29/02/2024 về kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội năm 2024 triển khai đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

niên năm 2024; Kế hoạch số 178- KH/TĐTN-XĐĐ ngày 29/02/2024 về kiểm tra kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn giai đoạn 2019-2024; Kế hoạch số 25- KH/UBKTTĐ ngày 29/02/2024 về kiểm tra việc thực hiện công tác giới thiệu quy hoạch và quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2027 - 2032; Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; công tác tổ chức, triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024; Kế hoạch số 237-KH/TĐTN-XĐĐ ngày 05/7/2024 về việc tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN

1. Việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thanh niên

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện tháng thanh niên tại Huyện đoàn Mường Nhé; kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn giai đoạn 2019-2024 đối với **06** đơn vị đoàn cấp huyện; UBKT Tỉnh đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác giới thiệu quy hoạch và quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2027 - 2032 và giám sát chuyên đề về việc nghiên cứu, học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022-2026 đối với **06** đơn vị đoàn cấp huyện; qua kiểm tra đã đánh giá đúng những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu các đơn vị khắc phục, sửa chữa.

Đoàn cấp huyện đã kiểm tra được **93** đơn vị cơ sở và **34** chi đoàn, giám sát được **31** đơn vị cơ sở và **09** chi đoàn, nội dung kiểm tra, giám sát: Kiểm tra việc triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 và việc triển khai, tổ chức tháng thanh niên năm 2024; Triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024; hoạt động ủy thác tín dụng chính sách; kiểm tra việc thực hiện Chuyển đổi số

Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức quán triệt triển khai các chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác Đoàn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đặc biệt là việc triển khai, tổ chức tháng thanh niên năm 2024, Triển khai việc thực hiện các chỉ tiêu của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024; Triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên một cách sáng tạo, đã cụ thể hóa với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đối tượng đoàn viên thanh niên và điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia, được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có tác động tốt đến nhận thức, tư tưởng ĐVTN góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên thanh niên được Ban Thường vụ quan tâm chỉ đạo, thực hiện thông qua cử cán bộ đoàn tham gia hội thẩm nhân dân các cấp, đại diện tổ chức Đoàn tham gia các phiên tòa có liên quan đến đối tượng là cán bộ đoàn viên, thanh niên đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.

Việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi đoàn và họp Ban Chấp hành Đoàn cơ sở có nhiều chuyển biến, có trên **85%** Đoàn cơ sở, **72%** chi đoàn thực hiện tốt nội dung này, nhất là các chi đoàn thuộc khối lực lượng vũ trang và khối trường học; nội dung, hình thức sinh hoạt của chi đoàn đã được chú trọng đổi mới về hình thức, ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Công tác phát triển đoàn viên được các cấp bộ Đoàn nghiêm túc tập trung chỉ đạo. Trong năm 2024, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã kết nạp mới **hơn 4000** đoàn viên. Việc bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp đoàn viên được các đơn vị tổ chức chỉ đạo, thực hiện theo đúng quy trình công tác phát triển đoàn viên, đảm bảo về độ tuổi kết nạp đoàn viên, hồ sơ của đoàn viên mới được kết nạp.

Công tác quản lý đoàn viên, hồ sơ đoàn viên được các cơ sở Đoàn thực hiện khá nghiêm túc, đi vào nề nếp tập trung vào ba nội dung chính: quản lý về tổ chức, quản lý về tư tưởng và quản lý về công tác và sinh hoạt. Hồ sơ đoàn viên được chi đoàn, Đoàn cơ sở bảo quản cẩn thận, không để hư hỏng, mất mát; Phần mềm quản lý đoàn viên đang đi vào hoạt động và sẽ trở thành phần mềm chính quản lý các công việc.

Tuy nhiên, việc thi hành Điều lệ Đoàn, triển khai thực hiện nghị quyết, các chủ trương công tác của Đoàn ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế: việc triển khai nghị quyết, các chủ trương, chương trình mới của Đoàn còn chậm; việc duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ của chi đoàn theo đúng Điều lệ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất là ở khu vực nông thôn, vùng cao; vẫn còn tình trạng đoàn viên đi làm ăn xa, nhất là khối nông thôn gây khó khăn trong công tác quản lý đoàn viên.

2. Kiểm tra cán bộ, đoàn viên (kể cả ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp) và tổ chức Đoàn cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn.

Khi phát hiện cán bộ, đoàn viên và tổ chức đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn, ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời tham mưu tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Việc kiểm tra của cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện đúng trình tự, quy định của Đoàn. Trong năm 2024, tỉnh Điện Biên không có trường hợp cán bộ, đoàn viên nào có dấu hiệu vi phạm và bị khai trừ khỏi đoàn.

3. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới

Với phương châm kỷ luật của Đoàn nhằm giữ vững sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đoàn. Tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời và được thông báo công khai. Thi hành kỷ luật để giáo dục cán bộ, đoàn viên vi phạm khuyết điểm sửa chữa sai lầm khuyết điểm đồng thời đảm bảo kỷ luật của Đoàn được nghiêm minh. Trong năm 2024, tỉnh Điện Biên không có tổ chức đoàn nào vi phạm.

4. Kiểm tra công tác thu nộp, quản lý, sử dụng đoàn phí, việc quản lý sử dụng tài chính và các nguồn quỹ khác của các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành cùng cấp và cấp dưới

Việc thu, nộp đoàn phí được các đơn vị quan tâm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên, hầu hết các đơn vị đã gắn kiểm tra công tác đoàn phí với việc kiểm tra định kỳ 6 tháng, 1 năm.

Việc quản lý và sử dụng đoàn phí, quỹ đoàn của các đơn vị thực hiện theo Hướng dẫn số 39-HD/TWĐTN-BKT, ngày 18/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn cách thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí giai đoạn 2024-2027. Quỹ đoàn được sử dụng chi đúng quy định. Các khoản thu, chi có sổ sách theo dõi theo quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, việc thu đoàn phí trực tiếp từ đoàn viên ở một số chi đoàn bản vùng sâu còn gặp khó khăn.

5. Giám sát Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Đoàn cùng cấp và tổ chức Đoàn cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và quy định của đoàn.

Công tác giám sát của Đoàn được triển khai thực hiện, trong quá trình tổ chức giám sát không có trường hợp ủy viên BCH, cán bộ Đoàn cùng cấp vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; việc chấp hành Điều lệ Đoàn; việc thực hiện quy chế Ban Chấp hành; không có trường hợp cấp bộ Đoàn cấp dưới ban hành chủ trương, nghị quyết, quy định không đúng với chủ trương của Đảng, của Đoàn.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân liên quan đến cán bộ, đoàn viên; tham mưu cho Ban Chấp hành về việc thi hành kỷ luật Đoàn

Trong năm 2024, Tỉnh đoàn Điện Biên cũng như các huyện, thị thành đoàn và đoàn trực thuộc không có trường hợp đơn thư kiến nghị, phản ánh của đoàn viên gửi về.

IV. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

1. Hoạt động giám sát

Đối với cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch² và tổ chức 01 cuộc giám sát tại 02 đơn vị UBND huyện Mường Chà và UBND Thị xã Mường Lay; nội dung giám sát về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2812/KH-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trên địa bàn tỉnh Điện Biên về việc thực hiện các mục tiêu về bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đối với cấp huyện: 10/10 huyện, thị, thành đoàn đều tổ chức giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW, trong đó có những nội dung rất sát và thực tế như: Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại UBND phường Thanh Trường; Giám sát việc thực hiện quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập theo Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,...

² Kế hoạch số 175-KH/TĐTN-XĐĐ ngày 29/02/2024 về Giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2812/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện các mục tiêu về bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đối với UBND huyện Mường Chà và UBND thị xã Mường Lay.

Ngoài ra Tỉnh đoàn Điện Biên thực hiện Kiểm tra giám sát hoạt động uỷ thác trên địa bàn thị xã Mường Lay và huyện Mường Chà; Tham gia Đoàn giám sát do Hội LHPN chủ trì giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”...

2. Hoạt động phản biện

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đăng ký chủ trì phản biện nội dung: Quy định đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết Tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Điện Biên đối với Sở Giao thông vận tải tỉnh. Tuy nhiên, ngày 19/7/2024, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham gia phản biện vào các dự thảo do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, như: dự thảo Quyết định ban hành "Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp tỉnh; Tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học Công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên"; Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. *(Có biểu số liệu chi tiết kèm theo)*

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ban Thường vụ đoàn các cấp đều rất quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn, coi đây là kim chỉ nam để định hướng công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp. Ban Thường vụ đoàn các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát triển khai tới các đơn vị và đã tiến hành tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đề ra.

Ngày 9/8/2024 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát 2024 cho 150 đồng chí là cán bộ đoàn chuyên trách từ đó góp phần bồi dưỡng nâng cao chính trị, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến đoàn viên, thanh niên, thi hành kỷ luật Đoàn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. Qua kiểm tra, giám sát và tập huấn giúp các cấp bộ đoàn đánh giá được thực trạng chất lượng tổ chức, hoạt động phong trào ở cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, phát sinh từ thực tiễn, phát hiện và nhân rộng những mô hình điển hình, hoạt động hiệu quả, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các mặt còn tồn tại hạn chế.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC KIỂM TRA,
GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN NĂM 2025

Các cấp bộ đoàn tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác quán triệt, phổ biến tới các cấp bộ đoàn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; vị trí, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn trong công tác chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát.

2. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 theo định hướng của ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn, Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy Điện Biên...

3. Tham mưu giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân liên quan đến cán bộ, đoàn viên (nếu có).

4. Tiếp tục kiện toàn và bổ sung đội ngũ cán bộ vào ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp, đảm bảo nguồn lực để việc kiểm tra, giám sát được sát sao và chặt chẽ.

5. Đề xuất nội dung giám sát năm 2025

- Nội dung giám sát: Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030.

- Đối tượng giám sát: UBND Huyện Điện Biên, Mường Ảng.

- Thời gian giám sát: Tháng 7, tháng 8 năm 2025.

Trên đây là báo cáo kết quả Công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và phương hướng công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên./.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn;
- Thường trực Tỉnh đoàn;
- Lưu VT, XDD.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Lò Xuân Hạnh